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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คร้ังท่ี  8   
วันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2552 

ณ หองประชมุศูนยวิทยบรกิาร  มทร. ลานนา จังหวดัเชียงใหม 
............................................... 

ผูเขาประชุม 
1. นายวนิิจ นุมฤทธิ์    ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
3. นายองอาจ      กิตติคุณชยั   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
4. นายสริุยันต เตาชัยภูม ิ   กรรมการ 
5. รศ.ทรงพล จริยวิทยาวฒัน   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
6. รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา     กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
7. ผศ.ดร.พิชัย สุรพรไพบูลย   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
9. ผศ.นฤมล กูลศิริศรีตระกลู   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
8. นายอภิชาต ิ โคกทอง   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
10. ผศ.เดชา   นาวานเุคราะห   กรรมการ  (ประชุมทางไกล) 
11. ผศ.ดร.เกชา คูหา    กรรมการ   (ประชุมทางไกล) 
12.นายมนัส อินทรรุง   กรรมการ 
13. นายอนุชา      จันทรบูรณ   กรรมการและเลขานุการ 
14. ดร.ปทมา ศิริธัญญา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ผูขาดประชุม  
 1. ผศ.ดร.จันทวิภา ธนโสภณ   ติดราชการ 
  2. ดร.วรรณา อัมมวรรธน   ไปราชการตางประเทศ 

3. นายพิชัย สุระดม    ติดราชการ 
 
ผูรวมประชุม 
 1. นางสาวภาวิณี คํามวง    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.15 น. 
ประธานที่ประชุม นายวินิจ  นุมฤทธิ์  คณบด ี
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
   1.1.1 ในป 2554 จะเปนปแหงการเฉลมิฉลอง 84 ป พระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ฯ ที่ประชุมอธิการบดี มทร. ทั้ง 9 แหง มมีติจะจดังานเฉลิมฉลองรวมกันทั้ง 9 แหง โดยจะจดัใน
ลักษณะของการประชุมทางวิชาการรวมกนั 
   1.1.2 จากการประชุมของอธิการบดี มทร. ทั้ง 9 แหง เกี่ยวกับ การจดัทําวารสารทางวิชาการ
รวมของ 9 แหง มีนโยบายจะทํารวมเปน 1 เลม เพือ่ทําใหเกดิ Impact factor ใหได โดยปจจุบันเกือบทุก
มหาวิทยาลัยจะมีวารสารของตนเองแตปรากฏวา แตละเลมยังไมถูกนําไปอางอิง จึงไมเกิด Impact factor ดังนั้น
ที่ประชุมอธิการบดีทั้ง 9 แหง จึงมีแนวคดิจะทํารวม 9 มหาวิทยาลัย มี 1 เลม 
   1.1.3 มทร.ลานนา จะมีการปรับยุทธศาสตรการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยใหม เพื่อใหนักศกึษามี
ทักษะทางดาน Hand On อยางแทจริง และจะพัฒนาใหกลายเปน Work Integrated Learning; WIL ใหได       
โดยการปรับยทุธศาสตร นั้น จะดําเนินการเร็ว ๆ นี ้ 
   1.1.4 การจัดทําหลักสูตรใหมของคณะ วทก. ทางคณะ ฯ ไดประสานงานกับหนวยงานใน
ประเทศญี่ปุน เพื่อจัดทําหลักสตูรรวมกันโดยมีเปาหมายที่จะจัดทําหลักสูตรใหมจํานวน 4 หลักสูตร โดยเปน
ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 
   1.1.5 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง รวมกับคณะ วทก.ลําปาง จะจัดงานนิทรรศการเพื่อ
นําเสนอผลงานที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 15-20 มกราคม 2553 ที่จังหวดัลําปาง และการจัดงานใน
คร้ังนี้ ยังไดขออนุเคราะหยมืรถ Mobile ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการถายทอดงานดังกลาวดวย 
  1.1.6 จากมตกิรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การสอบเทียบความรูของนักศกึษา นั้น 
คณบดีขอมอบหมายใหเขตพืน้ที่นานดําเนนิการตอ โดยคณบดีและคณะกลางรับที่จะประสานกบั มทร.สุวรรณ
ภูมิ มทร.ตะวนัออก (บางพระ) และ ม.แมโจ เร่ืองตัวอยางการสอบเทียบความรู เพื่อรวบรวมขอมูลนําเสนอใน
การประชุมสภาวิชาการตอไป 
   1.1.7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ไดเสนอเกี่ยวกับเรื่อง TQF ในการประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรที่จะปรับปรุงในปการศึกษา 2553 จะเลือกรายวิชาในนาํไปบรรจุไว
ในหลักสูตร ขอใหประสานงานกับหวัหนาสาขาทีว่ชิานั้น ๆ สังกัด เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และ 
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยมีนโยบายที่จะใหนักศกึษาแตละคนเรียนวิชาทางดานภาษาอังกฤษ ตลอด
หลักสูตรไมต่าํกวา 12 หนวยกิต 
 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
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1.2 เร่ืองที่กรรมการผูทรงคุณวุฒแิจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 
  1.2.1 เร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ ของ รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง 
   1.2.1.1 ตามประกาศของ สกอ.ที่ใหหยดุการผลิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี ตอเนื่อง ในทุก
มหาวิทยาลัย และตอมามีการยื่นให สกอ.ทบทวน ในเรือ่งดังกลาว และลาสุด สกอ.มีมติใหผลิตบณัฑิตในระดับ
ปริญญาตรี ตอเนื่องได เฉพาะ ในสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่มีการปฏิบัติ (Hand On) สวนในสาขาอื่น เชน 
ศิลปศาสตร หรือ วิทยาศาสตร ทาง สกอ.ไมอนุญาตใหผลิตบัณฑิต และในทางปฏบิัติใหนําหลักสูตร 4 ป เปน
ตัวตั้ง และใหระบุในหลักสูตรวา  *** หลักสูตร 4 ป ***  หลักสูตรเทียบโอน รับผูจบระดับ ปวส. หรือเทียบเทา 
   1.2.1.2 ผลการประเมินของ สมศ. ในปการศึกษา 2550 นั้น สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและ
ชีวภาพ คณะ วทก. มทร.ลานนา ไมผาน ขอใหคณบดีเรงดําเนินการแกไขโดยดวน เพราะมีหนังสอืกําชับมาจาก 
สกอ.ใหเรงดําเนินการแกไข 
 
 1.2.2 เร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ ของ คุณองอาจ  กิตติคุณชัย 
   1.2.2.1 ตามมติของกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ที่ตองการใหนกัศึกษามีความชํานาญในภาษา
ที่ 2 นั้น เห็นวาเปนเรื่องที่มคีวามจําเปน และมีความสําคัญในการทํางานในปจจุบัน จึงอยากใหเนนภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศกึษา จึงเห็นดวยตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ที่อยากใหนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 
12 หนวยกิต 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
1.3 เร่ืองที่กรรมการ และเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
  1.3.1 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่นาน 
   1.3.1.1 คณะ วทก. เขตพื้นทีน่าน แจงวา จะดําเนินการจดัตั้งศูนยวิจยัการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เพื่อเปนศูนยการวิจยั ศูนยบริการ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
รองรับงานของศูนยภูฟาพัฒนา และโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง ไดใหความเหน็ของเรื่องนี้วา ในเบื้องตน ควรจัดตั้งใน
รูปโครงการกอน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และมีการดําเนินงาน  ซ่ึงเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพนี้มีความสอดคลองกับโครงการ Green Mekong ที่มุงเนนในงานที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 5 ดาน ไดแก การจัดการปาอยางยั่งยืน การดแูลน้ํา พลังงานสะอาดและชีวมวล การลดโลกรอน ความ
มั่นคงทางอาการและเกษตรกรรม ดังนัน้ โครงการของเขตพื้นทีน่านที่จะเกดิขึน้ จึงมีความสอดคลองกับ
โครงการ Green Mekong ที่กลาวมาแลว 
 
 



 4

 1.3.2 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ลําปาง 
   1.3.2.1. รองคณบดีเขตพืน้ที่ลําปาง แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการตามอัตลักษณที่ไดรับ
งบประมาณในปงบประมาณ 2552 ในศนูยความปลอดภัยทางอาหาร ขณะนี้กําลังติดตั้งครุภัณฑ คาดวาจะเสรจ็
ส้ินภายในเดือนธันวาคม 2552  
   1.3.2.2 มทร.ลานนา ลําปาง จะจัดงานวนัเด็กและงานราชมงคลลําปางแฟร ในระหวางวันที ่     
9 -10 มกราคม 2553 กิจกรรมประกอบดวย กจิกรรมเปดบานพืชศาสตร สัตวศาสตรและประมง อุตสาหกรรม
เกษตร มีการประกวดผลิตภณัฑตาง ๆ ฯลฯ 
   1.3.2.3 สภาอุตสาหกรรมลําปางไดมาประสานงานกับคณะ ฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เพื่อ
รวมจัดนิทรรศการในงานทีส่ภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง จะจัดขึน้ในวนัที่ 15-20 มกราคม 2553 โดยจัดใน
พื้นที่ 400 ตารางเมตร ซ่ึงทางเขตพื้นที่ลําปาง ก็จะนําเอาเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขาวกลอง ลูกปะคบ การจัด
ภูมิทัศน การจดัสวน นําเสนอในการจดันทิรรศการ ตลอดจนนําเสนอผลงานวิจัยของเขตพื้นที่ลําปางอีกดวย 
    
 1.3.3 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่พิษณุโลก 
   1.3.3.1. รองคณบดีเขตพืน้ที่พิษณุโลก รายงานความกาวหนา ของกจิกรรมภายใตศนูยเกษตร
ปลอดภัย โดยปงบประมาณ 2552 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จาํนวน 10.3 ลานบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
จํานวน 10 ลานบาท และบริหารจัดการศูนย 0.3 ลานบาท บัดนีก้ารดําเนนิการติดตั้งครุภัณฑประจําศูนยได
ดําเนินการแลวเสร็จ สวนการดําเนนิกิจกรรมภายใตศนูยกจ็ะดําเนินการในลําดับตอไป ซ่ึงไดแก การตรวจ
วิเคราะหปุย ดิน น้ํา อาหารสัตว รองรับงานวิจยัและการบริการวิชาการ และนอกจากนี้ คณะ วทก. เขตพื้นที่
พิษณุโลก ไดไปประชุมรวมกับจังหวัดพษิณุโลก โดยจังหวดั ฯ ไดขอความรวมมือเขตพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย
เกี่ยวกับการผลิตที่ปลอดภัย ซ่ึงมีความสอดคลองกับการจัดตั้งศูนยดังกลาวขางตน 
   1.3.3.2 การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกขาวแบบนาโยน ที่ผานมา ทางเขตพื้นที่พษิณุโลกได
ไปใหบริการชาวนาอําเภอบางระกํา และยงัมีอีกหลายกลุมที่แจงความจาํนงในการรับบริการ คาดวาคงไดยอด
จํานวนผูรับบริการเปนไปตามเปาหมาย 
   
 1.3.4 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ตาก 
   1.3.4.1 รองคณบดีเขตพืน้ทีต่าก ไดรายงานการจัดตั้งศนูยอาหารและโภชนาการ ไดดําเนินการ
ติดตั้งครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2552 เปนที่เรียบรอยแลว ซ่ึงขั้นตอนตอไปก็จะเปนขั้นตอนการดําเนนิงาน
ของศูนย คือการบริการวิชาการ แก ประชาชนทั่วไป นักศึกษา โดยจะเริ่มดําเนินการในเดือนมกราคม 2553 เปน
ตนไป โดยผูผานการอบรมจะออกหนังสือรับรองการผานหลักสูตรใหดวย 
   1.3.4.2 จากการที่นักศึกษาของคณะ วทก. เขตพื้นที่ตาก มีจํานวนนอย ทางคณะจึงตองดําเนิน
กลยุทธเพื่อเพิม่จํานวนนักศกึษา ที่ผานมาไดจัดกิจกรรมแนะแนว จัด Road Show และในวันที่ 28 ธ.ค. 52 – 3 
ม.ค. 53 คณะก็จะไปออกรานในงานตากสินราชานุสรณ โดยจะจดัรานนําเสนอกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ 
นอกจากนี้ยังจะจัดคาราวานทัวร และจะจดักิจกรรมการเพิ่มศักยภาพใหกับนกัศึกษาเพิ่มเติมอีกดวย 
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 1.2.5 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชยีงใหม 
   1.2.5.1. อ.มนัส อินทรรุง ตัวแทนคณาจารย จากเขตพืน้ที่ภาคพายพั เชียงใหม แจงตอที่ประชุม
วา คณะความมีนโยบายทีใ่หอาจารยบรรจุใหมทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาเอก ควรเนนใหมีการสอน อยางนอย
รอยละ 60 ที่เหลืออีกรอยละ 40 ใหไปทาํงานบริหาร แตที่ผานมา มหาวิทยาลัยมักใหบุคคลเหลานี้เปนผูบริหาร 
โดยทํางานบรหิารเปนหลัก จึงขอฝากคณะ ฯ ชวยผลักดนัในเรื่องดังกลาวนี้ดวย 
   1.2.5.2 เร่ืองการแกไขการไมผานการประเมิน จาก สมศ. นั้น ขณะนีท้างคณะ ฯ ในเขตพื้นที่
ภาคพายพั เชยีงใหม กําลังเรงดําเนินการอยู ซ่ึงทําใหทุคน/ทุกฝายมีงานเพิ่มขึ้นอีกมาก และจะชวยกันแกไขผาน
ใหได 
   1.2.5.3 อ.มนสั  อินทรรุง ไดใหขอสังเกต เกี่ยวกับในคณะกรรมการประจําคณะไมมีตัวแทน
จากเขตพืน้ที่เชียงราย จึงอาจทําใหพื้นที่เชยีงรายไมทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัคณะ ฯ 
    คณบดี แจงวาไดทราบปญหาดังกลาวด ี จึงไดขอมติที่ประชุม และที่ประชุมก็มมีติ
อนุมัติให ตวัแทนจากเขตพืน้ที่เชียงราย ผศ.มานัส  แสวงงาม และ รศ.ศีลศิริ  สงาจิตร หัวหนาคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา คณะ วทก. เขารวมการประชมุทุกครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแตการประชุมในวันที ่ 20 มกราคม 
2553 เปนตนไป 
 
 1.2.6 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เลขานุการ 
   ไมมี 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2552 วนัที่ 18 พ.ย. 52  เลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี การเกษตร คร้ังที่  7 / 2552 วันพุธที่ 18 
พฤศจิกายน 2552 เวลา  13.00 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม เรียบรอย
แลว ตามรายละเอียดทีแ่นบ จึงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  เพื่อโปรดพิจารณารบัรองรายงาน
การประชุม 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 
   3.1 เร่ือง การฝกงานของนักศึกษา และการแขงขันทักษะของนักศกึษา สืบเนื่องจากการประชุม
คร้ังที่ 7 วาระที่ 5.1และ 5.2 ทางคณะกลางโดยฝายวิชาการและกิจการนักศกึษา ไดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการจํานวน 19 คน เพื่อจะพจิารณารูปแบบการฝกงาน และการแขงขนัทักษะของนกัศึกษา โดยมี
จุดมุงหมายของนักศึกษา Hands On ทําการนัดหมายการประชุมโดยวิธี VDO Conference แตไมสามารถประชุม
ไดเนื่องจากหองประชุมไมวาง และตอมาก็ติดงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ทางฝายวิชาการและกจิการ
นักศึกษา จึงไดใชวิธีการสงหนังสือถึงคณะกรรมการในแตละเขตพืน้ที่ เพื่อสอบถามถึงความเหมาะสมของการ
แขงขันทักษะในชวงวันที ่ 9-10 มกราคม 2553 ซ่ึงตรงกับงานวันเด็ก 2553 เสียงจากกรรมการสวนใหญเห็นวา 
การจัดแขงขนัทักษะเห็นวาจะตองมี แตชวงเวลาที่จะจัด นั้น ควรดําเนนิการในปตอไป 
   สวนเรื่องการฝกงาน นั้น จะมีการตั้งอนกุรรมการมาอีกชดุหนึ่ง เพื่อพิจารณา มาตรฐานฟารม 
และมาตรฐานการฝกงานในแตละทักษะตอไป 
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
  3.2 เร่ือง งบประมาณในการสนับสนุนระดับปริญญาโท โดยที่ประชมุ อ.อภิชาติ  โคกทอง   
เขตพื้นที่พิษณโุลก ไดสอบถามในที่ประชุม เกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (CEO) 
เกี่ยวกับเรื่อง งบประมาณสนับสนุนระดับปริญญาโท จํานวน หวัละ 50,000 บาท นั้น CEO มีมติไมใหการ
สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 50,000 บาท เนื่องจากงบประมาณมีไมเพียงพอ นั้น มหีรือไม หากมขีอสําเนามติ
ใหดวย เพื่อจะนําไปศกึษาและหาแนวทางในการขออนมุัติงบประมาณในครั้งตอไป และคณบด ี รับที่จะหามติ
ดังกลาวใหในครั้งตอไป 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
  3.3 โครงการ Intensive Creative Practice; ICP ที่ประชุมไดให ผศ.ดร.เกชา  คูหา อธิบาย
แนวทางในการจัดการศึกษาแบบ ICP และไดสรุปวา การจัด ICP ภายใตหนวยกติ 132 หนวยกติ  สามารถ
ดําเนินการได และ ผศ.ดร.เกชา คูหา รับที่จะพัฒนาใหออกมาเปนรูปราง ที่สามารถดําเนินการไดใหเสร็จ และจะ
นําเสนอในการประชุมครั้งตอ ๆ ไป 
   รองคณบดีฝายวิชาการ และกิจการนักศกึษา ไดใหความเห็นในเรื่องดังกลาววา โครงการนี้ 
รองรับนักศึกษาไดเพียงบางสวน ซ่ึงเปนสวนนอย ยังเหลือยักศึกษาอกีกลุมใหญ ดังนั้น ควรหาโครงการดี ๆ เชน
โครงการฝกงานแบบเกา แตมีการพัฒนาใหดีขึ้น รองรับนักศึกษาสวนที่เหลือไวดวย 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณประจําป 2553  ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ไดจัดสรรงบยทุธศาสตร 
ประจําป 2553 รายการครุภณัฑ ซ่ึงนําเสนออนุมัติตอสภามหาวิทยาลยั เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2552 และไดรับอนุมัติ
โดยหลักการแลว นั้น ดังนัน้ทางกองแผนไดแจงใหคณะที่เกี่ยวของไดรับทราบ ดงันั้น รองคณบดีฝายวจิัยและ
พัฒนา จึงเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการประจาํคณะ ฯ เพื่อใหผูที่รับผิดชอบแตละโครงการ ไดจัดทํา 
Specification และจัดทํา PowerPoint สรุปใหเห็นผล Output Outcome และ Impact ที่เกิดจากการใชครุภัณฑ เพื่อ
ฝายวิจยัและพฒันา จะไดรวบรวมเสนออนุมัติอธิการบดีในลําดับตอไป   
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ และใหผูรับผิดชอบ โครงการตามอัตลักษณ
ทั้ง 5 โครงการที่ไดรับอนุมตัิในหลักการ ดําเนินการจัดทํารายละเอียด ง.8 และ ง.4 แลวนําเขาการประชุมในวันที ่  
19 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น.เปนตนไป ณ หองประชุมศูนยประสานงาน จังหวัดเชยีงใหม โดยคณะ
สวนกลางจะทาํหนังสือขออนุมัติมหาวิทยาลัยตอไป 
 
  4.2 การวางแผนอัตรากําลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา ตามที่คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดสําเนาคูมือการปฏิบัติงาน เร่ือง การวางแผนอตัรากําลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา แจง
ใหกับทกุพื้นที่ เพื่อใหใชเปนแนวปฏิบัตใินการวางแผนอัตรากําลัง ซ่ึงประกอบดวย การศึกษานโยบายดาน
อัตรากําลังของรัฐบาล วิเคราะหการกาํหนดกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม ตลอดจนการตัดสินใจวางแผน
อัตรากําลัง  ทางคณะ ฯ จึงแจงใหทกุเขตพืน้ที่ไดรับทราบ และนําไปปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกองคกร 
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ  และขอใหทกุเขตพื้นที่นําเปนแนวในการ
ปฏิบัติ 
 
   4.3 การแตงตัง้รองคณบดีพืน้ที่พิษณุโลก แทนตําแหนงที่วางลง ตามที่ผูชวยศาสตราจารยวิรัช  
วิเศษสวุรรณภมูิ รองคณบด ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่พิษณุโลก ไดลาออกจากราชการ 
ตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนดในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยจึงอนุมัตกิารสรรหาผูดํารง
ตําแหนงแทนตําแหนงทีว่างลงในวันที่ 2 ธันวาคม 2552 และการสรรหาไดเสร็จสิ้นลงไปแลว มหาวิทยาลัยจึงได
แตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ  หาญวงษา ขึ้นเปนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
พื้นที่พิษณุโลก 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
   5.1 Curriculum Mapping กลุมวิชาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมสมบูรณ จากการที่
มหาวิทยาลัย ฯ ไดจดัโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง Curriculum Mapping รายวิชาศกึษาทัว่ไป ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 29 ตลุาคม 2552 ในครั้งนั้นคณะกรรมการได
จัดทําแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ขึ้นเปนที่เรียบรอย
แลว นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัย โดย สสว.จะนําเอกสารดังกลาวไปเผยแพรจึงตองใหผานมติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเสยีกอน นั้น  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา จึงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณาเหน็ชอบ ตามที่คณะกรรมการไดยกรางขึ้นมา 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบรางทีค่ณะกรรมการไดยกรางขึ้นมา และให
ดําเนินการตัดในรายวิชาที่ไมสมบูรณออก (ลําดับที่ 65, 66) 
 
   5.2 การพัฒนาหลักสูตร โดยรองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา ไดเสนอใหดําเนนิการ
พัฒนาหลักสูตร ตามมาตรฐาน TQF ใหแลวเสร็จภายใน เดือนเมษายน 2553 และนอกจากนี้คณะสวนกลางจะ
ดําเนินการใหความรูเกี่ยวกบั TQF แกทุกพื้นที่ ในสัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือนมกราคม 2553 ซ่ึงจะมีการเดินไป
ที่เขตพื้นที่นาน เชียงราย ตาก และลําปาง และจะมอบใหทุกพื้นทีจ่ัดทํา มคอ.2 ใหแลวเสร็จภายหลังการอบรม 
โดยมีการแบงหลักสูตรใหแตละเขตพื้นที่เปนเจาภาพในการรับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร ดังตอไปนี้ 
   เขตพื้นที่นาน  รับผิดชอบหลักสูตร   พืชศาสตร และชีววิทยา 
  เขตพื้นที่พิษณโุลก รับผิดชอบหลักสูตร   เครื่องจักรกลเกษตร ประมง สัตวศาสตร 
  เขตพื้นที่ลําปาง  รับผิดชอบหลักสูตร   วิทยาศาสตรการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ  
                            และภูมิทัศน 
   เขตพื้นที่ตาก  รับผิดชอบหลักสูตร   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คหกรรมศาสตร 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ   เห็นชอบ   
 
   5.3 การดําเนนิงานของแตละงาน (Job) โดยรองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ได
เสนอใหมีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานแตละงาน โดยแตงตั้งใหเปนเจาภาพในการ
ทํางานแตละงาน เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพือ่
เห็นชอบใหมกีารออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแตละชดุเพื่อรับผิดชอบงานแตละงาน 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ   พิจารณาเห็นชอบ ตามที่รองคณบดฝีายวชิาการและกิจการ
นักศึกษา เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืน ๆ 
 
  6.1 โครงการวิจัย ปงบประมาณ 2553 คณะ วทก. โดยรองคณบดีฝายวิจยัและพัฒนา แจงตอที่
ประชุมวา เปาหมายการวิจยัในปงบประมาณ ตองหางบประมาณจากทุกแหลงใหไดจํานวน 9.5 ลานบาท ถึงจะ
บรรลุเปาหมาย ดังนั้น จากการประกาศงบประมาณงานวิจยัของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2553 ซ่ึงไมถึง 9.5 
ลานบาท รองคณบดีสอบถามที่ประชุมวา จะบรหิารจัดการอยางไรใหเปนไปไดตามเปาหมาย และในกรณีเขต
พื้นที่พิษณุโลก ที่บทบาทของงานนี้อยูทีก่องการศึกษาพษิณุโลก จะมแีนวทางในการดําเนินงานอยางไร เพื่อให
บรรลุเปาหมาย 
   ผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง ไดหาทางออกในเรื่องดังกลาว วา การหางบประมาณ
งานวิจยั คณะไมควรกดดันอาจารยมากเกนิไป แตไดแนะแนวทางแกไข คือ อาจารย หรือ นักวจิัย ควรสราง
คุณคาใหกับตวัเอง โดยการสั่งสมประสบการณและมีการถายทอดประสบการณควบคูกันไป เมื่อถึงระยะหนึ่งก็
จะไดรับการยอมรับในสังคม ก็จะเปนการสรางคุณคาใหกับตวัเอง และในที่สุดงบประมาณการวจิัย ก็จะเขามา
เอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล ก็จะเปนแหลงงบประมาณแหลงใหญใน
อนาคต 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ   
 
   6.2 ผูทรงคุณวุฒิ คุณองอาจ  กิตติคุณชยั  แจงตอที่ประชุม วา มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะหา
ทุนตาง ๆ ใหกับทั้งนักศกึษา ของคณะ และยินดีที่จะตดิตอประสานงานกับสถานประกอบการในการนาํ
นักศึกษาไปศกึษาดูงาน ตลอดจนสงนักศึกษาไปฝกงาน หรือการหางานใหกับนักศึกษา ขอใหคณะแจงความ
จํานง และตนเองก็จะดําเนนิการอยางเต็มความสามารถ 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ   
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.55 น. 
 
 
 
                (นายอนุชา  จนัทรบรูณ)                                                               (นายวินจิ  นุมฤทธิ์) 
          เลขานุการกรรมการประจําคณะ                                              ประธานคณะกรรมการประจําคณะ                                    
                 ผูจดบันทึกการประชุม                                                            ผูตรวจบันทึกการประชุม 


